

ก.แรงงาน จับมือ ILO ผลักดัน GLP เพิ่มคุณภาพ

ชีวิตลูกจ้างประมงไทย



กระทรวงแรงงานร่วมมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผลักดันแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลไทย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลของไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยถูกกล่าวหาจากต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าไทย กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปรับใช้ในสถานประกอบการเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวันนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมด้วย ILO โดย Mr. Maurizio Bussi ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ระหว่างประเทศไทย กัมพูชาและลาว และ Mrs. Luisa Ragher อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือต่อหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ทั้งนี้ ข้อกำหนด GLP นอกจากครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องการจ้างแรงงาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่มีการใช้แรงงานบังคับแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างการทำงาน รวมถึงมีระบบการจัดการสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลไทย กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ ทั้งในเรื่องของการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ใช้แรงงาน การปรับปรุงสภาพการจ้างการทำงาน ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้องนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ด้วยความสมัครใจ จำนวน 88 แห่ง ความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะทำให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว “นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการในประเภทกิจการอื่น ได้แก่ อุตสาหกรรมสัตว์ปีก ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก จำนวน 3,435 แห่ง และได้สั่งการให้ขยายผล GLP ไปใช้ในกิจการประเภทอื่น ๆ อีกด้วย” รมว.แรงงานกล่าว